

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.	<p>พังกาเปิดศูนย์แพทย์เขาลักช่วยชีวิตกลางทะเล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในการเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์เขาลัก (Andaman Hub Medical Network) ณ รพ.สต.เค็คคัก ว่า จังหวัดพังกาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงามติดอันดับโลก และยังคงเติบโตได้อีกมากหากมีการยกระดับความปลอดภัยซึ่งเป็นข้อห่วงของนักท่องเที่ยว รัฐบาลจึงใช้งบประมาณกว่า 247 ล้านบาท เพื่อจัดทำระบบความปลอดภัยฉุกเฉินทางทะเล เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงพื้นที่อันดามันตะวันตก ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่หมู่เกาะ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดศูนย์การแพทย์เขาลักชั่วคราววันนี้ เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางน้ำว่าจะเริ่มเดินหน้าทันที ระหว่างรอการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เขาลักถาวรที่ศูนย์บริการชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ต.ค.นี้</p> <p>ด้าน นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังกา กล่าวว่า จากการประเมินความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ (The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015) จัดให้ประเทศไทยเป็นเมืองนำท่องเที่ยวอันดับ 35 ของโลก โดยสิ่งที่กระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดภัยกับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เมื่อปี 2558 มีนักท่องเที่ยวเจ็บป่วย บาดเจ็บ 882 ราย ในจำนวนนี้ จมน้ำเสียชีวิต 11 ราย ปี 2559 ป่วยและบาดเจ็บ 892 ราย ในจำนวนนี้ จมน้ำเสียชีวิต 12 ราย ช่วงตุลาคม - เมษายน มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตสูง ปัญหาจากความล่าช้า เพราะพื้นที่เข้าถึงยาก มีความเป็นเกาะ</p>
มติชน,กรม ประชาสัมพันธ์,สำนัก ข่าวไทย	<p>กลุ่ม 40 ปีขึ้นไปเสี่ยง'ต่อหิน'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า วันที่ 12-18 มี.ค. 60 เป็นสัปดาห์โรคต่อหินโลก สมาคมโรคต่อหินโลกและสมาคมผู้ป่วยโรคต่อหินโลก คาดประมาณว่าในปี 2563 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคต่อหิน 76 ล้านคน แนวโน้มพบผู้ป่วยตามอายุเพิ่มขึ้น คาดว่าคนไทยเป็นโรคต่อหินประมาณ 1.2 ล้านคน สธ.ได้ให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จัดกิจกรรมรณรงค์ในสัปดาห์โรคต่อหินโลก เน้นการให้ความรู้ประชาชน และเชิญชวนให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคต่อหิน ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือเป็นโรคที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจประสาทตาตอลง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีสายตาสั้น ผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดดวงตาหรือเคยมีอาการตาอักเสบ และผู้มีประวัติการกระแทกหรือเกิดอุบัติเหตุบริเวณดวงตา ผู้ที่กินหรือหยุดดาดด้วยยาสเตียรอยด์ ไปพบจักษุแพทย์ ใกล้บ้าน เพื่อตรวจหาความผิดปกติและรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรค เพื่อป้องกันตาบอด นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมการแพทย์ ศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อขยายการคัดกรองโรคต่อหินถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต</p>
เดลินิวส์, ทีวีช่อง5	<p>สธ.เตือนโรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า กลางเดือนมี.ค.-กลางเดือน เม.ย. จะมีอากาศร้อนอบอ้าว ร้อนจัดในบางพื้นที่ หากร่างกายเผชิญกับอากาศที่ร้อนกว่า 37 องศา และไม่สามารถปรับลดอุณหภูมิได้ อาจเกิดโรคลมแดด ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งจากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-17 เม.ย. 59 มีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อน 21 คน โดย 8 คน เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอากาศร้อน ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งจัด ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรดื่มน้ำชั่วโมงละ 1 ลิตร แม้จะไม่รู้สึกกระหาย หากรู้สึกกระหายน้ำมาก ดื่มน้ำแต่เหงื่อไม่ออก หายใจถี่ ปากคอแห้ง วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์</p>
มติชน online	<p>สสจ.นครพนม เผ่าระวังโรคหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจริญ จันทร์ตตุการ นพ.สสจ.นครพนม แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภาวะแล้ง โดยเผ่าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ ควบคุมโรคกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน เน้น 3 กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มอายุ 5 ปี กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p>สธ.เยี่ยมชุมชนมอแกน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังพาสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชาวมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.กระบุรี จ.พังงา ว่า สธ.มอบหมายให้สสจ.พังงาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวมอแกนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กษัตริย์ ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น โดยดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตมอแกนต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน ปัจจุบันชาวมอแกนมีประชากร 329 คน จาก 78 หลังคาเรือน โรคที่พบบ่อยได้แก่ ฟันผุ ระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง หนองพยาธิในลำไส้ และวัณโรค</p> <p>จากการออกหน่วยแพทย์ล่าสุดเดือนมกราคม 2560 ได้ตรวจร่างกาย เจาะโลหิตตรวจหาภาวะซีด ตรวจวัดสายตาในเด็กและผู้ใหญ่ ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ วัดความดัน เยี่ยมหลังคลอด ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจภาวะซีด 60 คน พบ 9 คน วัดสายตา 80 คนไม่พบสายตาผิดปกติ ส่วนใหญ่พบตาต้อลม ตรวจอุจจาระ 73 คน พบพยาธิในลำไส้ 32 คน นอกนั้นเป็นพยาธิชนิดอื่น เยี่ยมแม่หลังคลอดอายุ 16 ปี คลอดบุตรคนแรก ได้ช่วยเหลือและแก้ไขนมคัด และฝึกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p> <p>ทั้งนี้ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชาวมอแกนได้ให้บริการดูแลสุขภาพชาวมอแกน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีรับสั่งเมื่อคราวเสด็จชุมชนมอแกนเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน</p>
มติชนออนไลน์	<p>รพ.ขอนแก่นขอรับบริจาคเลือด</p> <p>-เสนอข่าว นายธารินทร์ ภัคดี รองผอ.ศูนย์คลังเลือดกลาง รพ.ขอนแก่น เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากมีปริมาณเลือดสำรองไม่เพียงพอสำหรับใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งเลือดที่ต้องการมากคือ เลือดกรุ๊ป A กรุ๊ป O และกรุ๊ป AB ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารสิรินธร วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 15.30 น.</p>
ไทยรัฐ สัปดาห์หน้า 1	<p>พิษหามูย</p> <p>-เสนอบทความ หามูย พิษติดใจ ฤทธิ์ร้ายอาวูธชีวภาพ โดย ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ให้ความรู้เรื่องสาร VX ที่คร่าชีวิต คิมจองอึ้ม ว่า เป็นสารที่มีฤทธิ์ร้ายแรงที่สุดในกลุ่มสาร V ซึ่งเป็นสารพิษต่อระบบประสาท ในทางพิษวิทยา คาดว่า คงมีพิษคล้ายสารฆ่าแมลงประเภท amiton ซึ่งเป็นสารสังกัตในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส มีสีอำพันอ่อนๆ ไม่มีกลิ่นโดยเฉพา อาจเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจ การดูดซึมเข้าทางผิวหนัง การกิน ขนาดที่ก่อพิษได้ 2-10 มิลลิกรัม อาการคล้ายกับการแพ้พิษสารซาริน แต่จะค่อยเป็นไป เริ่มจากอาการทางระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ มีการบีบรัดตัวของหลอดลม ทำให้หายใจไม่ออก กล้ามเนื้อกระตุกชัก เป็นอัมพาต หมดสติ หยุดหายใจ และเสียชีวิตในที่สุด อาการต่างๆ เกิดขึ้นภายใน 1-10 นาที และเสียชีวิตใน 4-42 ชั่วโมง</p> <p>ทั้งนี้ สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงมีอยู่ 9 ประเภท 1.สารพิษระคายเคือง ทำให้หายใจไม่ออก ได้แก่ คลอรีน และฟอสจีน 2.สารพิษต่อเลือด ได้แก่ อาร์ซีน, ไนโตรเจนคลอไรด์, ไฮโดรเจนไซอาไนต์ 3.สารก่อตุ่มพองที่ผิวหนัง ได้แก่ ไนโตรเจนมัสตาร์ด, สารเลวิโซต์ 4.สารพิษต่อระบบประสาท ได้แก่ ทาบุน, ซาริน, สารวีวี, สารวีเอฟ, สารวีจี, สารวีเอ็ม และสารวีเอ็กซ์ 5.สารก่ออาการจิตหลอน ได้แก่ แอลเอสดี หรือไลเซอร์เจนิค 6.สารก่อความรำคาญ ได้แก่ ก๊าซน้ำตา และก๊าซพวกก่ออาการอาเจียน สารดีเอ, สารดีซี, สารดีเอ็ม โดย "หามูย" น่าจะเข้าอยู่ในกลุ่มสารก่อความรำคาญ 7.สารก่อภาวะชะงักงัน ได้แก่ สารกดประสาท เช่น มอร์ฟีน และสารกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน โคเคน 8.สารชีวพิษ ได้แก่ โบทูลิน และ 9.สารต้านพิษ เช่น สารฆ่าพืช สารฆ่าหญ้า และสารก่อให้ดินเสื่อมโทรม เช่น โบรเมซิลและสารโมนูรอน</p>
ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์	<p>การพัฒนาวัคซีนของไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัส เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้จัดทำแผนปฏิบัติการโลกสำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก ผ่าน 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1.การเพิ่มอัตราการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2.การเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนและความเข้มแข็งของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล และ 3.การพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยไทยเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งองค์การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกสซักรมอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่และไขหวัดนกในระดับอุตสาหกรรม</p> <p>ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในการใช้และการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ โดยแต่งตั้ง นพ.ศุภมิตร ชุณหสัทธิวัฒน์ กรรมการวัคซีนแห่งชาติ และภก.สิทธิ์ ธีระภาคภูมิอนันต์ ที่ปรึกษา สวช. เป็นหัวหน้าโครงการประเมินระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ไขหวัดใหญ่อย่างยั่งยืนของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาการผลิตวัคซีนจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการควบคุมป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสานองค์การอนามัยโลกให้ส่งทีมงานที่มีประสบการณ์ร่วมวางแผนการประเมินด้วย</p>
<p>มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า</p>	<p>การควบคุมอุบัติเหตุสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิกร จ่าแง ประธานกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายและมาตรการลดความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามข้อเสนอ "ลดสูญเสียมุ่งสู่ศูนย์" ในเป้าหมาย 10 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตมากที่สุด ตั้งแต่ปี 2556-2559 ได้แก่ พิจิตร ชลบุรี พิษณุโลก สุรินทร์ อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ และกาญจนบุรี โดยขอให้ลดเวลาการจัดกิจกรรมช่วงหลังเที่ยงคืน ทั้งนี้ จากการศึกษาของกรมการจราจรฯ ได้ข้อสรุปว่า หากไม่มีแผนแม่บทความปลอดภัยทางท้องถนน จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตปีละ 23,600 คน ใน 5 ปี จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 117,976 คน ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งทำแผนแม่บท 5 ปี และให้รางวัลแก่จังหวัดที่สามารถลดอุบัติเหตุได้มากที่สุด</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ต้องเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ และเด็ก สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก เนื่องจากปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ อัตราการหายใจถี่กว่าผู้ใหญ่ และมีภูมิคุ้มกันต่ำ โอกาสที่เด็กจะได้รับผลกระทบจากหมอกควันจึงมากกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งช่วงนี้ปิดเทอม เด็กมีเวลาทำกิจกรรมนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้เด็กทำกิจกรรมในบ้านแทน แต่หากเลี่ยงไม่ได้ ควรให้เด็กสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งในช่วงมีปัญหาหมอกควัน</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพทุกเพศทุกวัย ช่วยให้อวัยวะหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ลดปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ ควรเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสม เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจโดยแอโรบิก เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยยกน้ำหนัก เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยกายบริหารหรือโยคะ และออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรประจำวัน ความถี่ 3 - 5 วัน/สัปดาห์ ต่อเนื่อง 20 - 60 นาที/วัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กทม. ไร้อัดดับอีกเสบระบาด</p> <p>-เสนอข่าว กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. แจ้งเตือนประชาชนระวังการติดต่อของไวรัสดับอีกเสบ ชนิดเอ ที่อาจปนเปื้อนในน้ำและอาหารจากผู้เตรียมอาหารที่เป็นพาหะของโรค รวมทั้งรับประทานอาหารที่ไม่ได้ทำให้สุก หรือมีการจับต้องอาหารภายหลังปรุงสุก รวมทั้งนม สลัด หอยปรุงไม่สุก</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>กทม.ตรวจความปลอดภัยน้ำ-น้ำแข็ง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. เฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่เนื่องจากอากาศร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย โดยเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง ส่งสำนักงานชั้นอุตสาหกรรมสุขาภิบาลตรวจวิเคราะห์ พร้อมตรวจสอบสถานะของสถานประกอบการ รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการขนส่งน้ำแข็งใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุน้ำแข็งแทนการใช้ถุงกระสอบ ภาชนะรองรับน้ำแข็งต้องสะอาด และดูแลสุขอนามัยของผู้ขนส่งน้ำแข็ง และแนะนำประชาชนเลือกบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุในถุงหรือแก้วพลาสติกพร้อมบริโภค ดูเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต มีข้อความระบุว่า "น้ำแข็งใช้รับประทานได้"</p>
<p>มติชน</p>	<p>เตือนยิงแสงพลาสมาทำตา 2 ชั้น</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.กมล วัฒนไกร นายกสมาคมตลยแพทย์ตบแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำเครื่องพลาสมามาใช้กรีดตาสองชั้น โดยระบุว่าไม่ทำให้เกิดแผลเป็น ซึ่งการใช้แสงพลาสมา โดยหลักการจะทำให้ผิวหนังหดตัว ในยุโรปใช้วิธีนี้ช่วยคนมีตาสองชั้น แต่จะอยู่ได้ไม่กี่เดือน เนื่องจากการยิงพลาสมาทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ให้มีสะเก็ดแผลติดอยู่กับรอยพับของผิวหนังด้านล่าง จึงดูเหมือนเป็นตาสองชั้น เมื่อสะเก็ดแผลหลุดออกจะยังเห็นตาสองชั้นอยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นจะจางคืนกลับมาเป็นเหมือนเดิม
มติชน,แนวหน้า,ข่าวสด	<p>จับคนร้ายลักเด็กใน รพ.นครปฐม</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีคนร้ายหญิงชื่อย่อเด็กทารกที่ รพ.นครปฐม เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 มีนาคมนั้น พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม ผกก.สภ.เมืองนครปฐม ติดตามจับกุม น.ส.สุนิษา ตักดา อายุ 35 ปี พร้อมทารกชายอายุ 5 วัน ของนาย มิน ทัด และนางหยิน พ่อแม่แรงงานชาวพม่า โดยน.ส.สุนิษายอมรับว่าอุ้มเด็กมาจากพ่อแม่ชาวพม่าเพื่อนำมาเลี้ยง</p>
มติชน	<p>วิจัยอาการแพ้</p> <p>-เสนอบทความ พญ.ไพลิน พวงเพชร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง ได้รับรางวัล สาขาคลินิกัล เปเปอร์ จากเอเชียแปซิฟิก ลา ฟาวนด์เดชั่น ลาโรซ โพลีเซีย โดยวิจัยคนไข้ 300 คน พบว่ากว่า 20% ของคนไทย แพ้น้ำหอมประเภทหนึ่งที่สันนิษฐานว่าอยู่ในน้ำมัน ยาม่องนวด และ 5 อันดับของอาการแพ้ชุดใหม่นี้ 17% ไม่มีอาการแพ้ชุดทดสอบพื้นฐาน ส่วนใหญ่พบตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งอาการแพ้เหล่านี้ไม่ได้แสดงออกแต่แรก แต่เกิดจากการสะสมจนเกิดการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ นอกจากนี้ คนไทยยังแพ้สารต่างๆ เช่น สารกันเสียในเครื่องสำอาง น้ำหอมที่อยู่ในครีมทาผิว ยาสระผม ยาข้อมผม ซึ่งน้อยมากที่จะเกิดอาการแพ้จากการฉีดน้ำหอมโดยตรง และหากสารเคมีไม่ได้มีความรุนแรงมาก อาการแพ้อาจจะเกิดจากการสะสมมากกว่าแสดงอาการทันที ซึ่งผลวิจัยนี้จะช่วยให้แพทย์ที่ทำการรักษาสามารถหาที่มาของอาการแพ้ได้ง่ายขึ้น</p>
คมชัดลึก	<p>คาเฟ่ “สัตว์เลี้ยง-สัตว์แปลก” เสี่ยงแพร่โรค</p> <p>-เสนอบทความ ปัจจุบัน “คาเฟ่สัตว์เลี้ยง สัตว์แปลก” เริ่มเข้ามาในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปี โดยเฉพาะเมืองหลวงและเมืองใหญ่ ซึ่งนอกจากจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแล้ว เจ้าของร้านยังปล่อยให้สุนัขและแมว นั่ง ๆ นอน ๆ บริเวณร้าน หรือนำสัตว์แปลก ๆ มาขังไว้ในกรง เพื่อให้ลูกค้าได้เล่นหรือถ่ายรูปพร้อมกับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มไปด้วย ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คน (zoonoses) มีถึง 271 โรค เกิดจากสุนัข 47 โรค และเกิดจากแมว 34 โรค แม้ว่าสัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันโรคเป็นอย่างดี แต่การรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับสัตว์เลี้ยง หรือการสัมผัสโดยไม่ล้างมือหลังจากเล่นกับสัตว์เลี้ยง อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้</p> <p>-นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า คาเฟ่สัตว์เลี้ยงจัดเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการจะต้องยึดถือข้อกำหนดทั้ง 15 ข้ออย่างเคร่งครัด ส่วนผู้บริโภคหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของสถานที่จำหน่ายอาหารลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการนั้น เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย สาธารณสุขต่อไป</p>
คมชัดลึก	<p>โรคไต</p> <p>-เสนอบทความ อุทาหรณ์ของผู้ป่วยโรคไต โดย นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ปัจจุบันอายุ 45 ปี เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องฟอกเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มาตลอด 10 ปี ซึ่งมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวด ยาชุด เป็นประจำจนป่วย ส่วนอีกราย ชายหนุ่มนักกีฬาฟุตบอลที่เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 17 ปี เนื่องจากซ้อมฟุตบอลหนัก มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นประจำ จึงกินยาแก้ปวดเมื่อยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไตเสื่อมเกิดไตวาย ต้องฟอกไต สุดท้ายแม่ต้องนำไตของตัวเองเปลี่ยนให้ลูกชาย แต่เกิดแพ้ติดเชื้อเสียชีวิต</p>
เว็บไซต์ HFocus	<p>การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เร่งปฏิรูประบบบริการ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ดูแลบริการพื้นฐานเชิงรุก 2.แผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) บริหารจัดการในรูปแบบเขตสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน แบ่งเป็น 13 เขตสุขภาพ จัดให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญจนถึงระดับปฐมภูมิ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งเงิน คน สถานที่ ลดการลงทุนทั้งอาคารและเครื่องมือแพทย์ที่ซ้ำซ้อน จัดบริการแบบไร้รอยต่อลดระยะเวลารอคอยและบริการในมาตรฐานเดียวกัน และ 3.พัฒนาระบบการฉุกเฉินที่เป็นธรรมกับประชาชนทุกคน</p> <p>ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถานบริการในสังกัดตามความเหมาะสมและจำเป็นของสถานบริการแต่ละระดับ โดยปีงบประมาณ 2560 สธ.ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนครุภัณฑ์การแพทย์ 2,702,568,000 บาท แต่ในบางพื้นที่ ประชาชนได้เข้ามาสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรงพยาบาล ซึ่งการรณรงค์บริจาคเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น ควรได้รับการสนับสนุนและชื่นชมจากคนในสังคม ไม่ใช่ การท้วงติงเพื่อหาประเด็นเพ่งโทษรัฐหรือผู้ใดผู้หนึ่ง
เว็บไซต์Hfocus	<p>นโยบายหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ 3 กล่าวว่า นโยบายคลินิกหมอครอบครัว ต้องทำให้ประชาชนมั่นใจ เชื่อใจ ไว้วางใจ ในคลินิกหมอครอบครัว ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงระดับพื้นที่ จึงควรทบทวนใน 4 ข้อ 2 ไม่ ต่อไปนี้ 1.ต้องคิดว่าเป็นการลงทุน การทำระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ดีเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ภาครัฐต้องทุ่มเททั้งคนและงบประมาณ 2.ต้องรวมองค์ เมื่อร่วมกันเป็น ทีมหมอครอบครัว จะดูแลแบบองค์รวม คือการรวมทีมเดิมของทุกคนใน ศสม./รพ.สต.มาเป็นทีมเดียวกัน คิดร่วมกันว่าจะดูแลคน 10,000 คนของเราทั้งหมดอย่างไร 3.ต้องตั้งใจ ตัดตอนมาทำทีละ 10,000 คน จัดคนดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 10,000 คนให้ดี คนนอก catchment ให้อยู่กับระบบเดิมไปก่อน 4.ต้องคิดกลับหัว คือจะทำ PCC ต้องคิดระบบบริการตามบริบทของพื้นที่ เอา Outcome เป็นตัวตั้ง ว่าต้องการให้ประชาชนใน catchment 10,000 คนของเรามีสุขภาพดีอย่างไร มีความรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ร่วมกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการใหม่</p> <p>2 ไม่ คือ 1.ไม่คิดแยกส่วน ให้ออกแบบครอบครัว ดูทุกคน ดูทุกโรค ในประชาชน 10,000 คนที่รับผิดชอบ และ 2.ไม่ทำเอาใจนาย ซึ่งปลัดกระทรวงมีนโยบายชัดเจนว่า เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>เลือกดูยางให้ตรงไซส์</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการเลือกขนาดของยางให้ตรงกับขนาดอวัยวะเพศ โดยหลายคนยังวัดขนาดผิด ซึ่งหากยางอานามัยหลุดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ จะทำให้เสี่ยงติดโรคและอาจตั้งครรภ์ได้</p>
เดลินิวส์ New)108	<p>อุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>-เสนอบทความ สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าว "ลดเร็ว ลดเสี่ยง วิสัยทัศน์อุโมงค์ ฝากคุณได้ง่าย" เพื่อสร้างความเข้าใจทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์ ให้ตระหนักถึงการใช้ความเร็วที่จะเกิดอันตรายจากสิ่งรอบข้างที่มองไม่เห็น หลังมีการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและโต้แย้งผ่านสังคมโซเชียลอย่างหลากหลาย</p>
มติชน	<p>วิจัยผู้ใช้จักรยาน</p> <p>-เสนอบทความ นายจิระเดช ออย่าเสียดัย นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำเสนอการศึกษา "ความชุกของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ปั่นจักรยานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ในงานประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 จากการศึกษากลุ่มผู้ปั่นจักรยาน 580 คน ใน 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ปั่นจักรยานมากที่สุด ร้อยละ 33.1 รองลงมาคือ กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.4 พบความผิดปกติเกิดขึ้นที่เข่าและน่องสูงสุด ร้อยละ 28.5 ลักษณะการบาดเจ็บมากที่สุดคือ กล้ามเนื้อตึง ร้อยละ 85.6 ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลางและระดับน้อย ระยะเวลาของอาการน้อยกว่า 7 วัน และจะปล่อยให้หายเองมากที่สุด ร้อยละ 35.9 ซึ่งอาการผิดปกติเหล่านี้ เกิดจากการเลือกจักรยานที่ไม่เหมาะสมกับรูปร่าง หรือท่าทางในการปั่นไม่ถูกวิธี ซึ่งอาการบาดเจ็บแม้จะเล็กน้อยแต่จะเกิดการสะสม ทำให้รุนแรงและเรื้อรังขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังขาดความรู้ ทั้งการเลือกจักรยาน ท่าทางในการปั่นที่ถูกต้อง รวมถึงการยืดเหยียดร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อการบาดเจ็บของร่างกายทั้งสิ้น</p>
โพสต์ทูเดย์ มติชน	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว จีนพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสไขหวัดนก H7N9 ถึง 161 ราย นับตั้งแต่การระบาดในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 โดยในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 160 คน และเสียชีวิตมากถึง 61 ราย</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch